

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN

DANKO CENTER KIM PHÚ

(TUYÊN QUANG)

Ngày 01/10 vừa qua, tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, Tập đoàn Danko đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Danko Center Kim Phú.

Dự án có diện tích 42ha; sở hữu hạ tầng đồng bộ với kết nối giao thông thuận tiện, khu đô thị với các loại hình bất động sản là shophouse, liên kế, biệt thự cùng đầy đủ dịch vụ tiện ích như trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên, trường học. Danko Center không chỉ là một khu đô thị mà còn hứa hẹn mang tới cho Tuyên Quang những công trình kiến trúc độc đáo, một không gian sống tiện nghi sang trọng, hiện đại...

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Việc khởi công xây dựng khu

đô thị Danko Center Kim Phú sẽ trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu tại thành phố Tuyên Quang. Dự án đi vào hoạt động được kỳ vọng đóng góp vào việc phát triển đô thị, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Đồng chí đề nghị Sun Times cần tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động; không được để quá trình thi công ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Dự án khu đô thị Danko Center Kim Phú được kỳ vọng sẽ là địa điểm sống lý tưởng cho người dân với không gian sống trong lành, nhiều tiện ích hiện đại cùng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, kinh tế - xã hội cũng như đời sống của người dân Tuyên Quang.

Tập đoàn Danko là một Tập đoàn lớn, chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý Bất động sản. Tập đoàn có quy mô 1.200 nhân viên, mở rộng trên 15 chi nhánh, hoạt động liên tục được mở rộng không chỉ ở Hà Nội, mà còn ở nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Danko Group - Ông Trần Hữu Sử và Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Danko Group - Ông Đàm Quốc Hiệp đều là cựu sinh viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Đàm Quốc Hiệp còn là thành